

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	สังกัด	ชำระเงิน
1	พระครูปลัดเถรานุวัตร (พระมหาสุเทพ ติเยียม)	ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์/วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ยังไม่ได้ชำระ
2	นางสาวพิรพร เขียวเงิน	ผู้จัดการศูนย์ความรู้	ศูนย์ความรู้	ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่	ยังไม่ได้ชำระ
3	นางสาวปาลิดา สิมะสาธิตกุล	เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน	ศูนย์ความรู้	ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่	ยังไม่ได้ชำระ
4	นายเจนต์ คันทะ	หัวหน้าสำนักงาน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ชำระ
5	วิภาวดี ต่อบงษ์	บรรณารักษ์	ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110	ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	ยังไม่ได้ชำระ
6	ดลพร สุภาพ	บรรณารักษ์	ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110	ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	ยังไม่ได้ชำระ
7	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิงแก้ว ปะติตั้งโช	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	ยังไม่ได้ชำระ
8	นางสาวนาฏนลิน บุญโชติวิวัฒน์	บรรณารักษ์จดหมายเหตุ	ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	ยังไม่ได้ชำระ
9	นางสาวเบญจมาศ มีศรี	บรรณารักษ์	ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	ยังไม่ได้ชำระ
10	นางศศิธร แสงการ	บรรณารักษ์ชำนาญการ	ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	ยังไม่ได้ชำระ
11	นายปรีดี ปลื้มสำราญกิจ	อาจารย์	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ยังไม่ได้ชำระ
12	นายฐิติ คำหอมกุล	อาจารย์	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ยังไม่ได้ชำระ
13	นางสาววาสนา คำสงค์	บรรณารักษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชยานาถ	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ยังไม่ได้ชำระ
14	นางสาวมณฑิรา พงษ์ศรี	นักวิชาการศึกษา(งานห้องสมุด)	ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ. รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ยังไม่ได้ชำระ
15	นายมนต์ชัย สุริยามาตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ยังไม่ได้ชำระ
16	นางรัตนพา พันธุ์ศรี	บรรณารักษ์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ยังไม่ได้ชำระ
17	นางสาวสุธารัตน์ ทับอิน	นักเอกสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ยังไม่ได้ชำระ
18	นายเทวัญ ทาเกิด	นักเอกสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ยังไม่ได้ชำระ
19	นายสมภพ มุสิกกร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ยังไม่ได้ชำระ
20	นางจิตราภรณ์ ไกรฤทธิ	บรรณารักษ์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ยังไม่ได้ชำระ
21	นางสาวพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล	บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ยังไม่ได้ชำระ
22	พรทิพย์ เอื้ออภัยกุล	บรรณารักษ์	สำนักงานวิทยทรัพยากร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ยังไม่ได้ชำระ
23	นางสาวชนกวรรณ บุญเรือง	ครูผู้ช่วย	สพ.ป.ตาก เขต 2	โรงเรียนบ้านช่องแคบ	ชำระเงินแล้ว

24	วันดี มีดี	บรรณารักษ์	สำนักบรรณสารกาพัฒนา	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ชำระเงินแล้ว
25	กรัณท์รัตน์ ประเสริฐธนากุล	บรรณารักษ์ชำนาญการ	สำนักบรรณสารกาพัฒนา	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ชำระเงินแล้ว
26	นางคณาพรรณ ธนธรรม	ครู	สพป.กพ.2	โรงเรียนบ้านคลองลาน	ยังไม่ได้ชำระ
27	นางฉวีวรรณ ม่วงจันทร์สอน	ครู	สพป.กพ.2	โรงเรียนบ้านคลองลาน	ยังไม่ได้ชำระ
28	นางสาวกรรณิการ์ เกิดอินทร์	ครู	สพป.กพ.2	โรงเรียนบ้านคลองลาน	ยังไม่ได้ชำระ
29	นายอลงกรณ์ ฉานแก้ว	ผู้อำนวยการ	สพป.ตาก.2	โรงเรียนบ้านแม่ระมาน้อย	ชำระเงินแล้ว
30	นางสาวพิชญากัก จันทา	ครูผู้ช่วย	สพป.ตาก.2	โรงเรียนบ้านแม่ระมาน้อย	ชำระเงินแล้ว
31	ศส.ดร.สุชาติ เข้มมั่น	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	สำนักหอสมุด	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยังไม่ได้ชำระ
32	นายสมัทรชา เนียมเรือง	นักประชาสัมพันธ์	สำนักหอสมุด	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยังไม่ได้ชำระ
33	นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น	บรรณารักษ์	สำนักหอสมุด	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยังไม่ได้ชำระ
34	นายพงษ์ศักดิ์ ปฎิเหตุ	นักเอกสารสนเทศ	สำนักหอสมุด	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยังไม่ได้ชำระ